

สายการบินยูโรวิงส์ เปิดเที่ยวบินใหม่เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ มิวนิค เริ่มมิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้

- สายการบินต้นทุนต่ำนี้จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินระยะไกลเส้นทางใหม่จากตอนใต้ของเยอรมนีสู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- หลังจากการขยายเส้นทางบินภายในประเทศและภายในทวีปยุโรปแล้ว สายการบินต้นทุนต่ำได้ทำการเพิ่มเส้นทางบินระหว่างทวีปเส้นทางใหม่จากเมืองมิวนิค
- ยูโรวิงส์นำเครื่องบินแอร์บัส เอ330 จำนวน 3 ลำ มาให้บริการ โดยเครื่องบินที่นำมาใช้นี้มีการจัดแผนผังที่นั่งที่มอบความสะดวกสบายสำหรับเส้นทางบินระยะไกล

กรุงเทพฯ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 – การเชื่อมต่อด้วยเที่ยวบินระยะไกลเส้นทางใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองมิวนิค, เมืองหลวงอันขึ้นชื่อของแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมนี ช่วยส่งเสริมให้บริการเส้นทางการบินจากเมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยูโรวิงส์สมบูรณ์ขึ้น สายการบินยูโรวิงส์จะให้บริการเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองมิวนิคจำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยบินทุกวันเสาร์และวันจันทร์ (สำหรับวันจันทร์จะเริ่มบินตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะออกจากเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และจะทำการบินเที่ยวบินแรกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายสเตฟาน โมลนาร์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า กล่าวไว้ว่า “เรายินดีกับการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างเมืองมิวนิคสู่กรุงเทพฯ ของสายการบินยูโรวิงส์เป็นอย่างมาก การเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าในตลาดนี้ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกในการให้บริการการบินจากประเทศไทยสู่ยุโรปของกลุ่มลุฟท์ฮันซ่า นอกจากนี้จาก 3 สายการบินหลักอย่าง สายการบินลุฟท์ฮันซ่า สายการบินสวิส และสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ส เรายังรองรับผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่ใส่ใจในเรื่องของราคาซึ่งสามารถเลือกใช้บริการกับสายการบินยูโรวิงส์สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศไทยและยุโรป”

ปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะไกลจากมิวนิคสู่เส้นทางใหม่ๆของสายการบินยูโรวิงส์ แสดงให้เห็นชัดถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อเส้นทางใหม่ๆเหล่านี้

การนำเครื่องบินของสายการบินของยูโรวิงส์มาประจำการที่เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ทำให้การจราจรของสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่ท่าอากาศยานมิวนิคนั้นจะเพิ่มมากขึ้นอีก สายการบินยูโรวิงส์มุ่งเน้นการให้บริการกับผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนด้วยการให้บริการเที่ยวบินจากมิวนิคไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้ให้บริการโดยลู่ฟท์ฮันซ่า

“วันนี้เราได้เห็นผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นและการลงทุนอย่างมากของเราในรูปแบบธุรกิจใหม่ของการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในเส้นทางการบินระยะไกล สายการบินยูโรวิงส์เป็นสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปและในขณะนี้กำลังมุ่งขยายบริการไปยังเส้นทางบินระยะไกล” นายโอลิเวอร์ แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการของสายการบินยูโรวิงส์กล่าว

ด้วยฐานการบินแห่งใหม่และจุดหมายปลายทางใหม่อีกหลายแห่ง ส่งผลให้จำนวนเครื่องบินสำหรับเส้นทางการบินระยะไกลนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเช่นเดียวกัน โดยสายการบินยูโรวิงส์จะได้รับเครื่องบิน เอ330 ลำที่ 7 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและในปี พ.ศ. 2561 ฝูงบินระหว่างทวีปของสายการบินจะมีจำนวน 21 ลำ สายการบินยูโรวิงส์เป็นหนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำผู้บุกเบิกการให้บริการเที่ยวบินระยะไกลระหว่างทวีป และดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จในรูปแบบธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลาสองปีแล้ว โดยสายการบินได้ทำการบินไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกซึ่งไม่เพียงแต่ในทวีปเอเชียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแถบคาริเบียนและในสหรัฐฯ อีกด้วย

ราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่นี้มีราคาเยอเยาเช่นเดียวกับเส้นทางระยะไกลอื่นๆ ของยูโรวิงส์ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 7,369 บาท ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่งได้แล้วที่ www.eurowings.com หรือผ่านแอปพลิเคชันของยูโรวิงส์

สายการบินในกลุ่มลู่ฟท์ฮันซ่า (ประกอบด้วยสายการบินลู่ฟท์ฮันซ่า สายการบินสวิส สายการบินออสเตรเลียแอร์ไลน์ส และสายการบินยูโรวิงส์) ปัจจุบันให้บริการเที่ยวบิน 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากประเทศไทย (ทั้งกรุงเทพฯ และภูเก็ต) สู่มังกร์เฟิร์ต เวียนนา ซูริคและโคโลญจน์-บอนน์

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ดอยซ์ ลู่ฟท์ฮันซ่า เอเชีย

ทีมสื่อสารองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โทรศัพท์ +65 6835 4077 อีเมล asiapacificpr@dlh.de

ติดตามเราได้ที่นี่ที่ทวีตเตอร์ @lufthansaNews

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ ฟีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมธาวรินทร์ มณีกุลพันธ์

โทรศัพท์ 02-260-5820 ต่อ 115

อีเมล mae@tqpr.com